

อาทิศย
21
เมษายน

สัปดาห์ที่ 4
เทศกาลปัสกา
ทำวัตรสัปดาห์ที่ 4
วันภาวนาสากล
เพื่อกระแสเรียก

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก กจ 13:14,43-52

ในครั้งนั้น ส่วนคนอื่น ๆ เดินทางจากเมืองเปอร์กาต่อไปถึงเมืองอันทิโอกในแคว้น
ปิสีเดีย ครั้นถึงวันสัปดาห์เขาเข้าไปนั่งในศาลาธรรม

เมื่อการประชุมเล็กแล้ว ชาวยิวและผู้ทีกลับใจมาเลื่อมใสศาสนายิวหลายคนเดิน
ตามเปาโลและบารนาบัส ทั้งสองคนจึงสนทนากับเขาต่อไปและตักเตือนให้มั่นคงอยู่ใน
พระหรรษทานของพระเจ้า

วันสัปดาห์ต่อมา ชาวเมืองเกือบทั้งหมดมาชุมนุมฟังพระวาจาของพระเจ้า เมื่อชาว
ยิวเห็นประชาชนมากมายเช่นนี้ ก็เกิดความอิจฉาอย่างมาก จึงคัดค้านคำพูดของเปาโล
และด่าว่าเขา

เปาโลและบารนาบัสตอบเขาอย่างกล้าหาญว่า “จำเป็นที่เราจะต้องประกาศ
พระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟังก่อนผู้อื่น แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับและไม่คิดว่าตน
เหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามี
พระบัญชาแก่เราดังนี้ว่า

“เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ

เพื่อท่านจะได้นำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

เมื่อคนต่างศาสนาได้ยินดังนี้ ก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวาจาของพระเจ้า และ
ทุกคนที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตนิรันดร ก็มีความเชื่อ

พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปทั่วแคว้นนั้น แต่ชาวยิวยุยงบรรดาศตรียักษ์สูง
ที่เลื่อมใสในศาสนายิวและบรรดาผู้นำของเมือง ให้เบียดเบียนเปาโลและบารนาบัส และ
ขับไล่ทั้งสองคนออกไปจากดินแดนของตน เขาทั้งสองคนจึงสะบัดฝุ่นจากเท้าเป็น
เครื่องหมายตัดความสัมพันธ์ แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองอิโคนิอุม บรรดาศิษย์ต่างมีความ
ชื่นชมและได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

เพลงสดุดี

สดด 100:1-4,5

ก) แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

จงรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์

จงโห่ร้องด้วยความปรีดา จงรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้า

พระองค์ทรงสร้างเรา เราเป็นของพระองค์

เป็นประชากรของพระองค์ เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู

จงเข้าประตูของพระองค์ พลงขับร้องขอบพระคุณ

จงขอบพระคุณพระองค์ และถวายพระพรแต่พระนามของพระองค์

ข) เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระทัยดี

ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย



บทอ่านจากหนังสือวิวรณ์ ว 7:9,14ข-16

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าเห็นนิมิต ประชาชนมากมาย เหลือคณานับจากทุกชาติ ทุกเผ่า ทุกประเทศและทุก ภาษา กำลังยืนอยู่เฉพาะพระบัลลังก์และเฉพาะพระ พักตร์ลูกแกะ ทุกคนสวมเสื้อขาว ถือใบปาล์ม

เขาจึงบอกข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการ เบียดเบียนครั้งใหญ่ เขาซักเสื่อของเขาจนขาวในพระ โลกิตของลูกแกะ ดังนั้น เขาจึงอยู่หน้าพระบัลลังก์ของ พระเจ้า จะรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหาร ของพระองค์ พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์จะทรง พำนักอยู่กับเขา เขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย แสงแดดหรือความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีก เพราะลูก แกะที่ประทับยืนอยู่กลางพระบัลลังก์ จะทรงเลี้ยงดูเขา จะทรงนำเขาไปยังธารน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้า จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากดวงตาของเขา”



บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น ยน 10:27-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรา รู้จักมัน และมันก็ตามเรา เราให้ ชีวิตนิรันดร์กับแกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร์ ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือ เราได้ พระบิดาของเรา ผู้ประทานแกะเหล่านี้ให้เรา ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกคน และไม่มีใครแย่งชิงไปจาก พระหัตถ์ของพระบิดาได้ เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน”



บัสกาของพระเยซูเจ้าเป็นชัยชนะที่ทรงไถ่เรามนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายมาสู่ชีวิตนิรันดร์ ชัยชนะ นี้มีใช้ได้มาด้วยแสนยานุภาพแบบชาวโลก แต่ด้วยการยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา พระองค์ ทรงถ่อมองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ รับทรมาน ลิ่นพระชนม์และเสด็จคืนพระชนม์ บรรดาผู้ได้รับ ชัยชนะ 144,000 คน อันเป็นตัวเลขสัญลักษณ์หมายถึงครบถ้วนไม่ขาดหาย พวกเขาที่ต้องปฏิบัติตาม พระประสงค์ของพระบิดา มิใช่ตามใจตัวเอง เราได้รับการชำระเชื้อให้ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระ ชุมพาน้อยแล้ว แต่จะได้อยู่ในหมู่ผู้ได้รับชัยชนะนี้อยู่ที่ว่าจะยอมฟังเสียงของพระองค์และติดตาม พระองค์ไปจนตลอดชีวิตหรือไม่เมื่อมีการทดลองให้ต้องละน้ำใจตนเองเชื่อฟังพระองค์

